

ปฏิทินการดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

วันที่	กิจกรรม
สิงหาคม 2556 – ธันวาคม 2556	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำร่างกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ● เสนอร่างกรอบการประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และขั้นตอนในการจัดทำ คำรับรองการปฏิบัติราชการต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มกราคม 2557	<ul style="list-style-type: none"> ● จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการ ● จัดประชุมชี้แจงกรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกับ ส่วนราชการ
กุมภาพันธ์ 2557 – มีนาคม 2557	<ul style="list-style-type: none"> ● เจาะความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและระดับกรม ส่วนราชการใน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ● กระทรวงจัดตั้งคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลส่วนราชการระดับกรมเพื่อพิจารณา ความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับกรม
เมษายน 2557	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. ส่งเอกสารลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและระดับ กรม พร้อมทั้งเอกสารประกอบคำรับรองการปฏิบัติราชการให้สำนักงานปลัดกระทรวงฯ จำนวน 1 ชุด เพื่อดำเนินการลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการต่อไป ● สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวบรวมคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกระทรวงและสำเนา คำรับรองการปฏิบัติราชการระดับกรม จำนวน 1 ชุด ให้สำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อสำนักงาน ก.พ.ร. เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ต่อไป
ภายใน 30 เมษายน 2557 (เลื่อนเป็นภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557)	<ul style="list-style-type: none"> ● สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด น้ำหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้ คะแนนตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบแรก ในกรณีที่ส่วนราชการ (1) ได้รับ ผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับ จัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ <ul style="list-style-type: none"> > ในกรณีกระทรวง ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และตัวชี้วัด กลางที่มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ส่วนราชการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 ชุดให้สำนักงาน ก.พ.ร. > ในกรณีกรม ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม ให้ขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการ เจาะข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการระดับกรม
ระหว่าง 1 - 30 พฤษภาคม 2557 (ยกเลิก)	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบด้วย

ภายใน 31 กรกฎาคม 2557	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำร้องการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามคำร้องการปฏิบัติราชการ พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานไว้ในระบบด้วย
ภายใน 31 ตุลาคม 2557	<ul style="list-style-type: none"> ● ส่วนราชการเป็นผู้รายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำร้องการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) ของสำนักงาน ก.พ.ร. ตามระยะเวลาที่กำหนด * พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการประเมินผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 12 เดือน จำนวน 1 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ตามเวลาที่กำหนด ** ● สิ้นสุดการรับคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ รอบสุดท้าย ในกรณีที่ส่วนราชการ (1) ได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ (2) ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณหรือได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ <ul style="list-style-type: none"> ➢ ในกรณีกระทรวง ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวงตามยุทธศาสตร์ของประเทศ / แผนยุทธศาสตร์กระทรวง/ตัวชี้วัดระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน และตัวชี้วัดกลางที่มีหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ ทั้งนี้ส่วนราชการโดยสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ต้องส่งคำขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดฯ และเอกสารชี้แจงเหตุผลความจำเป็น จำนวน 1 ชุดให้สำนักงาน ก.พ.ร. ➢ ในกรณีกรม ได้แก่ ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกรม ให้ขอเปลี่ยนแปลงไปยังคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผลของส่วนราชการระดับกรม
ภายในเดือนพฤศจิกายน 2557	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำร้องการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
ธันวาคม 2557 – มกราคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบ 12 เดือน กระทรวง
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ ของกระทรวง
ภายในเดือนมีนาคม 2558	<ul style="list-style-type: none"> ● สำนักงาน ก.พ.ร. และผู้ประเมินอิสระวิเคราะห์ผล และจัดทำสรุปผลคะแนนที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เสนอต่อ อ.ก.พ.ร./ก.พ.ร. พร้อมทั้งแจ้งผลคะแนนให้กระทรวง
<p>หมายเหตุ * หากส่วนราชการใดรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำร้องการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รอบ 12 เดือน ผ่านระบบเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ.ร. ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนน 0.0500 คะแนน ของคะแนนรวมทั้งหมด</p> <p>** หากส่วนราชการใดส่งรายงานการประเมินผลตนเองตามคำร้องการปฏิบัติราชการ (Self Assessment Report : SAR) รอบ 12 เดือน ล่าช้ากว่ากำหนด จะถูกปรับลดคะแนนวันละ 0.0500 คะแนนของคะแนนรวมทั้งหมด (นับเฉพาะวันทำการ)</p>	